

## **Các chiến thuật sơ đồ trong bóng đá sân 5**

### **Chiến thuật bóng đá tứ trụ**

#### **Ưu điểm của chiến thuật tứ trụ**

#### **Ưu điểm của chiến thuật tứ trụ**

Chiến thuật bóng đá tứ trụ hay còn gọi là sơ đồ 2-2 hoặc sơ đồ hình vuông hoặc sơ đồ cái hộp. Sơ đồ này áp dụng tốt nhất cho chiến thuật bóng đá mini 5 người phòng ngự khu vực. Người ta sẽ chia 4 cầu thủ của một đội hình thành hai khu vực với nhiệm vụ rõ ràng: nhiệm vụ phòng thủ và nhiệm vụ tấn công. Mỗi cầu thủ sẽ quản lý một khu vực riêng nhưng cần hỗ trợ và bọc lót tốt cho nhau

Theo lý thuyết, chiến thuật tứ trụ sẽ phân công 2 cầu thủ chuyên tấn công và hai cầu thủ chuyên phòng ngự nhưng thực tế cần phải linh hoạt. Tấn công cần hỗ trợ của phòng ngự và ngược lại. Như thế, trong mỗi đội bóng luôn phải đảm bảo 3 cầu thủ tham gia tấn công hoặc 3 cầu thủ tham gia phòng ngự trong suốt trận đấu.

– Ưu điểm của sơ đồ chiến thuật tứ trụ:

+ Nâng cao ý thức hỗ trợ giữa các cầu thủ trong đội

+ Đảm bảo sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công của đội bóng

– Nhược điểm của chiến thuật tứ trụ:

+ Với chiến thuật này thì hàng thủ dễ nảy sinh khe hở, không kín kẽ nên dễ bị chổng thủng nếu hậu vệ tiếp lên tham gia tấn công mà tiền đạo và tiền vệ không về hỗ trợ phòng ngự kịp.

+ Việc phân công nhiệm vụ không thật rõ ràng nên làm ảnh hưởng đến ý định tham gia tấn công của một trong hai hậu vệ. Vì thế, để phát huy hiệu quả sơ đồ chiến thuật này đòi hỏi các cầu thủ phải thực sự hiểu nhau, kết hợp ăn ý với nhau đồng thời phải thường xuyên luyện tập với nhau để hiểu rõ ý đồ của đồng đội trong các tình huống.

### **Chiến thuật bóng đá kim cương đen**

#### **Ưu điểm của chiến thuật kim cương đen sân 5 người**

#### **Ưu nhược điểm của chiến thuật kim cương đen**

Sơ đồ chiến thuật bóng đá kim cương đen tức cách bố trí 1-2-1. Người ta gọi là chiến thuật kim cương đen vì nó đảm bảo sự hòa hợp tốt nhất, cân bằng được giữa phòng thủ với tấn công.

Khi thực hiện chiến thuật bóng đá 5 người này, cầu thủ phải đảm bảo đồng thời 2 nguyên tắc bất di bất dịch: hài hòa giữa tấn công và phòng thủ. Sẽ phải có một cầu thủ

đóng vai trò tiên đạo đúng nghĩa và một cầu thủ hậu vệ thường trực ngay phía sau. Còn 2 cầu thủ tiền vệ nữa sẽ thực hiện nhiệm vụ vừa hỗ trợ phòng ngự vừa hỗ trợ tấn công.

– Ưu điểm của chiến thuật kim cương đen:

+ 2 biên được mở rộng rất thoáng tạo cơ hội cho cầu thủ thực hiện chuyển bóng theo nhiều hướng khác nhau

+ Các cầu thủ có thể có thể đổi cánh linh hoạt, các đường tấn công nhờ thế trở nên sắc sảo hơn và việc thực hiện phòng ngự cũng có chiều sâu hơn.

+ Tính kỹ luật cao, phân công nhiệm vụ cụ thể nên các cầu thủ đều thấy rõ trách nhiệm của mình: 1 chuyên tiên đạo, 1 chuyên phòng ngự còn hai tiền vệ có thể một hỗ trợ tấn công, 1 hỗ trợ phòng ngự hoặc cả hai cùng hỗ trợ tấn công hoặc cùng hỗ trợ phòng ngự ở phía sau.

– Nhược điểm của chiến thuật kim cương đen:

+ Sơ đồ này cho phép cả hai tiền vệ cùng tham gia tấn công nên hàng phòng ngự sẽ trở nên sơ hở. Vì thế, hai tiền vệ phải thực sự hiểu nhau, phối hợp ăn ý với nhau.

+ Cầu thủ đảm nhận nhiệm vụ tiền vệ cánh phải đảm bảo có thể lực tốt, nhanh, kỹ thuật cá nhân tốt, bọc lót cho đồng đội tốt.

Chiến thuật bóng đá kim tự tháp

Chiến thuật kim tự tháp

Chiến thuật kim tự tháp

Đây là chiến thuật phù hợp với cách chơi phòng ngự phản công. Sơ đồ kim tự tháp bố trí 1 tiền vệ trung tâm, 2 hậu vệ và 1 tiên đạo. Tiền vệ làm nhiệm vụ cầu nối giữa hậu vệ và tiên đạo đồng thời sẵn sàng phối hợp phòng ngự hoặc tấn công.

– Ưu điểm của chiến thuật kim tự tháp:

+ Đội hình này là lựa chọn phù hợp nếu gặp đối thủ mạnh

+ Tiên đạo vừa có thể tấn công trực tiếp vừa có thể làm tường để tiền vệ trung tâm dứt điểm. Đồng thời, 2 hậu vệ có thể linh hoạt dâng cao bất ngờ để hỗ trợ cho các đợt tấn công.

+ Hàng phòng ngự khá chắc chắn vì luôn có ít nhất một hậu vệ bọc lót khi đối phương tấn công. Còn hàng tấn công luôn có một tiên đạo sẵn sàng tấn công

– Nhược điểm của chiến thuật kim tự tháp:

+ Để thực hiện thành công chiến thuật này thì tiền đạo phải thực sự giỏi, có thể vừa tham gia tấn công vừa hỗ trợ phòng ngự

+ Khi phản công thì hậu vệ phải phối hợp tốt với tiền vệ thì cơ hội ghi bàn mới cao.

Xem thêm: Tổng hợp các cách đá hậu vệ cánh sân 7 hiệu quả nhất

Chiến thuật bóng đá chữ Y

Chiến thuật hình chữ Y dành cho đội thiên hướng tấn công

Chiến thuật hình chữ Y dành cho đội thiên hướng phòng thủ

Sơ đồ này thực chất là đảo ngược của sơ đồ chiến thuật kim tự tháp. Đội hình này coi trọng nhất yếu tố tấn công nên chứa đựng nhiều rủi ro. Khi sử dụng chiến thuật này thì cơ hội ghi bàn tăng rất nhiều nhưng nguy cơ thủng lưới cũng rất cao.

– Ưu điểm của chiến thuật hình chữ Y

+ Sử dụng thích hợp khi gặp đối thủ yếu hơn

+ Cầu thủ thi đấu ở vị trí thấp nhất trong đội hình sẽ rất vất vả vừa phải phòng ngự vừa phải khởi phát các đợt tấn công.

+ Sơ đồ chỉ sử dụng một hậu vệ duy nhất nên ít khi nảy sinh mâu thuẫn trong khâu tổ chức phòng ngự

– Nhược điểm của chiến thuật chữ Y:

+ Đòi hỏi cầu thủ phải có khả năng đọc trận đấu tốt để nhanh chóng chuyển từ tấn công sang phòng ngự nếu không muốn bị thủng lưới

+ 2 tiền đạo phải tích cực tham gia phòng ngự khi cần nếu không hàng phòng ngự có thể bị chọc thủng